

ที่ ศธ ๐๔๑๘๐/๑๗๖๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต ๑ ตำบลป่าเช่า อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

๒๗

มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
จำนวน ๑ ฉบับ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัดที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ถือปฏิบัติได้แนบมาพร้อมนี้ และติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวต่อไป สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ได้กำหนดจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องกลุ่มนโยบายและแผน โดยจัดทีมบุคลากรในสังกัดจิตอาสาเฝ้าระวังประสานการดูแลและเฝ้าระวังป้องกันตั้งจุดคัดกรอง เตรียมเจลล้างมือ และการตรวจอุณหภูมิร่างกายทุกคนที่มาติดต่อราชการ และเมื่อผ่านจุดคัดกรองแล้วให้ติดสติ๊กเกอร์ไว้เป็นสัญลักษณ์ ก่อนเข้าไปติดต่อราชการกับบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชัชชัย ทับทิมอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๕๘๑ ๗๗๖๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ ๕๕๘๑ ๗๗๕๙



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัดที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้บุคลากรทุกคน ติดป้ายแสดงตนตลอดเวลาปฏิบัติงาน สำหรับผู้เข้ามาติดต่อราชการต้อง แลกบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ทุกครั้ง และก่อนไปทำงาน ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลเพื่อใช้สำหรับตนเอง

๒. จัดตั้งจุดคัดกรอง เตรียมเจลล้างมือ และเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกายในทุกทางเข้า-ออกของอาคาร โดยทำการตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกาย ทุกคน ทุกครั้งที่เข้า-ออกอาคาร ติดสติ๊กเกอร์สีคัดกรองผู้ที่ผ่านการคัดกรองในแต่ละวัน หากพบว่ามีไข้สูงเกินกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ให้กลับบ้าน เพื่อเฝ้าระวังตนเอง เป็นเวลา ๑๔ วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา และปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานอาการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

๓. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพ และทำความสะอาดพื้นที่ทั้งภายในห้องทำงานและภายนอกอาคารทุกอาคาร โดยให้ทำทุก ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ นี้ พร้อมทั้งจัดเตรียมถุงมือยางน้ำยาทำความสะอาด ถึงขยะอันตราย

๔. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง/ติดตามสถานการณ์ โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อควบคุมพื้นที่ และเมื่อตรวจพบผู้เข้าข่ายติดเชื้อส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียง ปิดสถานที่ที่พบผู้เข้าข่ายติดเชื้อ เพื่อทำการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค

๕. การจัดประชุม อบรม สัมมนา ให้ใส่หน้ากากอนามัยและจัดให้นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ เมตร รวมทั้งให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

๖. จัดบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มละ ๓ คน โดย ๑ คน/กลุ่ม ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ส่วนอีก ๒ คน ปฏิบัติหน้าที่และประสานงาน/ส่งงาน จากที่พัก โดยผ่านทางระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ยกเว้นผู้บริหารระดับสูง ระดับต้น อำนวยการระดับสูง ระดับต้น และประภทวิชาการชำนาญการพิเศษ ประภททั่วไประดับอาวุโส (ที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน) รวมถึงประภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ รวมทั้งแม่บ้าน นักการภารโรง พนักงานรักษาความปลอดภัย ให้มาปฏิบัติงานตามปกติ หากพบผู้เข้าข่ายติดเชื้อโรคดังกล่าว ให้รายงานผู้บังคับบัญชา

๗. เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานและพักรับประทานอาหารกลางวัน

๘. จัดทีมจิตอาสาเฝ้าระวังประสานการดูแลและเฝ้าระวังป้องกัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชัชชัย ทัชท์มออ่อน)